

Bật mí dành cho các công ty phần mềm: NetSuite 2022 Phiên bản 1 gia tăng hiệu quả, khả năng nắm bắt và tính linh hoạt

Tom Kelly, Giám đốc cấp cao quản lý sản phẩm

Trong những năm gần đây, số lượng công ty phần mềm đã bùng nổ với nhiều công ty khởi nghiệp phát triển thành tổ chức lớn. Họ phải vật lộn với các yêu cầu xuất hóa đơn phức tạp, luồng tiền mặt, hoạt động chinh phục và giữ chân nhân tài, cung cấp thông tin chi tiết mang tính phân tích rất quan trọng đối với ngành này.

NetSuite 2022 Phiên bản 1 cung cấp các tính năng và chức năng để giúp công ty phần mềm đáp ứng những nhu cầu trên. Với việc chú trọng vào hiệu quả và khả năng nắm bắt, phiên bản mới nhất này có các công cụ giá trị để cung cấp thông tin chi tiết cần thiết về các hoạt động kinh doanh, cải thiện công tác quản lý hiệu suất và xúc tiến quy trình thanh toán.

Tinh giản hoạt động xuất hóa đơn

- Một tính năng thú vị mới cho các công ty phần mềm tập trung vào **thanh toán hàng loạt của khách hàng**. Với vô số tùy chọn định giá và xuất hóa đơn, các công ty phần mềm cần có khả năng xử lý các nhóm thanh toán một cách nhanh chóng và chính xác tại những thời điểm khác nhau trong suốt tháng hoặc năm dựa trên việc liệu họ có đang sử dụng gói đăng ký, mức sử dụng/tiêu thụ, phí cố định hoặc mô hình tính phí khác hay không. Thanh toán hàng loạt của khách hàng giúp người quản lý tài khoản phải thu không cần xử lý từng hóa đơn một. Thay vì vậy, giờ đây, khoản thanh toán của nhiều khách hàng có thể được nhóm và xử lý trong một bước. Các khoản thanh toán định kỳ bằng thẻ tín dụng cho giao dịch định kỳ được thực hiện tự động dựa trên ngày do người dùng chỉ định, quy trình áp dụng được xúc tiến và độ chính xác được cải thiện.

Bulk Customer Payments

Save Cancel

Primary Information

NAME *
Test

OFFSET DAYS FROM CURRENT DATE
0

USE DATE RANGE

FILTER INVOICES BY DATE TYPE *
By Transaction Date

FROM
9/22/2021

TO
11/30/2021

Schedule

RECURRING

FREQUENCY *
MONTH

REPEAT EVERY *
1

START DATE *
9/22/2021

START TIME *
12:00 AM

LAST RUN DATE
 INACTIVE

Customer

CUSTOMER
All Customers

Payment Process Options

PAYMENT PROCESSOR

Accounting

RECORD PAYMENTS AS

MARK CC APPROVED

EXCLUDE GENERAL TOKENS

EXCLUDE PAYMENT CARDS

EXCLUDE PAYMENT CARD TOKENS

Xử lý thanh toán hàng loạt trong NetSuite

Tăng khả năng nắm bắt trạng thái tiền mặt hiện tại và các dự báo

- Khi lĩnh vực phần mềm tiếp tục đạt được mức tăng trưởng và đầu tư nhanh chóng, việc theo dõi trạng thái tiền mặt hiện tại cũng như các dự báo cho tương lai là vô cùng quan trọng. **Cash 360** cung cấp thông tin chi tiết về trạng thái tiền mặt trong tương lai gần của công ty, cũng như dự báo khả năng nắm bắt luồng tiền mặt trong 6 tháng – ngay từ trong NetSuite. Các công ty phần mềm phải hiểu chắc chắn về luồng tiền mặt vì họ thực hiện các sáng kiến mua hàng của khách hàng, chuẩn bị cho đợt phát hành lần đầu ra công chúng, báo cáo với nhà đầu tư và thành viên ban quản trị, bổ sung nhân tài và tiếp cận các sự kiện phát triển khác. Luồng tiền mặt dự kiến trong Cash 360 sử dụng dữ liệu giao dịch hiện tại trong NetSuite cũng như các khoản thu và giải ngân dự kiến. Các chuyên gia tài chính cũng có thể thêm khoản mục một lần, chẳng hạn như khoản đầu tư theo kế hoạch hoặc quỹ đầu tư mạo hiểm, để biết nó tác động như thế nào đến dự báo tiền mặt, **tăng độ chính xác dự báo, chi tiết và tính toàn diện.**
- Với [NetSuite 2020 Phiên bản 2](#), kế toán viên và kiểm soát viên có thể dễ dàng liên kết các hóa đơn liên công ty. Trong NetSuite 2022 Phiên bản 1, tính năng **kế toán liên công ty** đã được mở rộng để bao gồm giấy báo có và tín dụng hóa đơn liên công ty. Với điểm cải tiến này, nhân viên không cần phải ghép cặp đơn đặt hàng liên công ty với đơn bán hàng nữa, nhờ đó giảm công việc đối chiếu thủ công và lỗi có thể xảy ra khi xuất hóa đơn liên công ty.

- Tính năng **phân bổ chi phí nhân công** trước đây chỉ dành cho khách hàng phi lợi nhuận thì giờ đây được cung cấp cho tất cả khách hàng NetSuite. Đối với công ty phần mềm, tính năng này cung cấp thông tin chi tiết quý giá qua tính năng tự động phân bổ chi phí nhân viên cho các chương trình hoặc dự án cụ thể phát sinh chi phí. Tính năng phân bổ chi phí nhân công, cũng được tích hợp với [SuitePeople Payroll](#), cung cấp thông tin chính xác về chi phí dự án mà vẫn tinh giản quy trình xuất hóa đơn.

Các công cụ quản lý hiệu suất để thu hút và giữ chân nhân tài

- Khi tình trạng thiếu lao động đang là vấn đề quan tâm hàng đầu của các công ty công nghệ, NetSuite 2022 Phiên bản 1 có nhiều điểm cải tiến đối với phân hệ [Quản lý hiệu suất của SuitePeople](#) để thúc đẩy sự gắn kết và đảm bảo giữ chân nhân viên. **Các điểm cải tiến về quản lý mục tiêu** cho phép nhân viên và người quản lý có thêm tính linh hoạt và thông tin chi tiết trong quy trình quản lý hiệu suất. Người quản lý có thể đảm bảo rằng họ vẫn nắm bắt được tình hình như nhân viên cấp dưới bằng cách truy cập vào kho lưu trữ các thay đổi đối với mục tiêu, nơi mà cả hai bên đều có thể xem mọi thay đổi đối với mục tiêu “Đang tiến hành”. Tính năng mới là thông báo dành cho người quản lý **cập nhật hàng tháng về tình hình phát triển của nhóm**, bao gồm các vấn đề, những thành công và trạng thái của mục tiêu đã xác định.
- Các công ty có thể dễ lơ là việc đánh giá hiệu suất khi đạt mức tăng trưởng nhanh chóng. Với tính năng đặt lịch nâng cao, người quản lý nhân sự có thể dễ dàng đảm bảo tình trạng này không xảy ra. Khi sử dụng loạt dữ liệu trong SuiteAnalytics, Bộ phận nhân sự có thể **xác định nhóm nhân viên sẽ được đánh giá**, đồng thời xác định lịch trình đánh giá dựa trên ngày tương đối, chẳng hạn như ngày bắt đầu của nhân viên.

Các loạt dữ liệu phong phú hơn để cải thiện hoạt động lập kế hoạch kinh doanh và phân tích

- Không có ngành nào hiểu được tầm quan trọng của dữ liệu hơn là ngành phần mềm. Vì vậy, tính năng **liên kết loạt dữ liệu trong SuiteAnalytics** đặc biệt phù hợp. Nhiều loạt dữ liệu – chẳng hạn như hạn mức và doanh số của đại diện phần mềm, khoản phải trả và khoản phải thu – giờ đây có thể được liên kết dễ dàng bằng giao diện mới, tạo hình ảnh trực quan quan trọng bằng nhiều loạt dữ liệu trong một bảng tính mà không cần dùng SuiteScript.

Tìm hiểu thêm về NetSuite 2022 Phiên bản 1

Đây là phần tổng quan về một số tính năng và chức năng mới trong NetSuite 2022 Phiên bản 1.

Để biết thông tin hoàn chỉnh hơn về cách các công ty phần mềm có thể tận dụng những tính năng mới trong 2022.1, vui lòng đọc [ghi chú phát hành](#).

Đừng quên yêu cầu quyền truy cập vào [tài khoản thử nghiệm Release Preview](#) của bạn. Ở đó, bạn sẽ xem được tất cả các tính năng mới hoạt động như thế nào với dữ liệu, luồng công việc và các tùy chỉnh của bạn thông qua trải nghiệm thực tế.

Mục tiêu của phần trước là nhằm mô tả sơ bộ định hướng sản phẩm chung của chúng tôi. Nội dung này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, không được đưa vào trong hợp đồng. Đây không phải là cam kết cung cấp bất kỳ tài liệu, mã hay chức năng nào. Bạn không nên dựa vào nội dung này để đưa ra quyết định mua hàng. Việc phát triển, phát hành, đặt lịch và định giá bất kỳ tính năng hay chức năng nào được mô tả cho các sản phẩm của Oracle có thể thay đổi và chỉ Oracle Corporation mới được quyết định điều đó.